



ประกาศคณะกรรมการธุรกิจ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ด้วยคณะกรรมการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ และขอให้ผู้มีรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยฯ ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้

๒. ในประกาศนี้หากลำดับที่มีปัญหา ให้ถือชื่อ - นามสกุล เป็นสำคัญ

๓. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการชำระระบบพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ www.kmutnb.ac.th หรือเว็บไซต์ <https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx> และนำไปจ่ายชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ) ทั้งนี้การยืนยันสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น (หามักศึกษาเข้าไปพิมพ์ใบชำระเงินก่อนวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยเด็ดขาด ให้เริ่มพิมพ์ใบชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น)

๔. ให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยวิธีออนไลน์ โดยใช้ระบบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ www.kmutnb.ac.th หรือที่ <http://stdregis.kmutnb.ac.th> ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๕. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกซื้อเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่งานการเงิน ชั้น ๑ อาคาร TGGS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ หรือ ที่งานการเงิน ชั้น ๑ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ ๑๙ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง และกรอกข้อมูลในเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้สมบูรณ์ (ซื้อเอกสารในวันและเวลาราชการเท่านั้น) พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานอื่นๆ สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (เพื่อมาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่กับทางมหาวิทยาลัยฯ)

๖. ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้ยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยการชำระเงินและขึ้นทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ต้องมารายงานตัวพบอาจารย์ที่ปรึกษาและขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งซื้อเครื่องแบบ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ คณะบริหารธุรกิจ โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชั้น ๔ ส่วนสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ชั้น ๓ อาคารเรียนรวม (ตึก CB) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง เลขที่ ๑๙ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (โดยนักศึกษาต้องจัดเตรียมเอกสารการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามรายละเอียด

คู่มือการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่มาให้ครบถ้วน ตามข้อ ๕)

๗. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว หากไม่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สามารถขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคืนได้ แต่มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาให้ในกรณีที่ผู้ผ่านการคัดเลือกประสงค์ลงทะเบียนไม่เข้าศึกษาต่อกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีร์ ศิลป์จารุ)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ